

BÁO CÁO

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Báo cáo số 93-BC/MTTQ-BTT, ngày 19/6/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như sau:

1. Về an sinh xã hội

1.1. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị ngày 01/12/2022, Đoàn công tác 501 của Huyện ủy đã gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của Nhân dân vùng Công ty cà phê Thăng Lợi, xã Hòa Đông. Tại buổi làm việc, nhân dân có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Huyện tiếp tục đề nghị Tỉnh quan tâm đến việc giải quyết các nội dung liên quan đến khiếu kiện giữa người lao động và Công ty Cổ phần Cà phê Thăng Lợi, sớm tổ chức cuộc đối thoại giữa người lao động với UBND tỉnh để có hướng giải quyết dứt điểm, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Tuy nhiên, UBND huyện báo cáo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đối thoại, giải quyết; hiện nay huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo.

1.2. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị hiện nay trên địa bàn xã Hòa Đông có dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột chạy qua. Nhân dân rất phấn khởi và ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên sau khi các cơ quan liên quan mời nhân dân đến để thông qua dự thảo phương án đền bù thì Nhân dân thấy mức giá đền bù như vậy là chưa thỏa đáng vì quá thấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường xem xét một số nội dung sau:

- Đề nghị xem lại mức hỗ trợ giá trị cây trồng và cách tính tỷ lệ phần trăm của cây trồng chính với cây trồng xen. Hiện nay chủ trương của Nhà nước là đa cây, đa con. Bà con trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích nhằm tránh việc loại nông sản nào đó bị được mùa mất giá hoặc ngược lại, nhằm đảm bảo cho bà con nông dân cuộc sống ổn định. Nhưng cây trồng xen lại được bồi thường thấp và bị trừ phần trăm nên gây thiệt thòi cho bà con nông dân.

- Đề nghị xem lại giá đất đền bù cho bà con vì mức 55.000đ/m² là thấp hơn so với các địa phương lân cận và giá trị đất thực tế.

Trả lời:

- Đối với mức bồi thường, hỗ trợ cây trồng và cách tính tỷ lệ % cây trồng chính với cây trồng xen:

Việc áp dụng đơn giá cây trồng và cách tính tỷ lệ % bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đã được UBND huyện, Hội đồng bồi thường thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: tại Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc bồi thường, hỗ trợ về cây trồng còn có một số chính sách hỗ trợ khác đề nghị bà con nhân dân phối hợp thực hiện.

- Đối với giá đất bồi thường thấp 55.0000 đ/m²:

Việc áp dụng đơn giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đã được UBND huyện, Hội đồng bồi thường áp dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc); giá đất tại từng vị trí theo thực tế được thể hiện cụ thể trong Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh, ngoài ra còn có một số bồi thường, hỗ trợ khác đề nghị bà con hợp tác.

1.3. Cử tri buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến kiến nghị UBND huyện xem xét tình trạng hiện nay của buôn rất khó khăn, khi nhà nước hỗ trợ xây nhà ở khu 134 nhưng vẫn có bà con không có chỗ ở, nhiều hộ ở chung nhau rất chật hẹp. Kiến nghị lên cấp trên có phương án hỗ trợ dân có nhà ở và tách hộ.

Trả lời:

- **Về tách hộ:** UBND xã Tân Tiến cần triển khai, thực hiện các thủ tục tách hộ cho người dân tại buôn Ea Đrai A theo đúng quy định pháp luật. Sau khi tách hộ UBND xã Tân Tiến xây dựng Phương án và địa điểm mới để có cơ sở triển khai các bước hỗ trợ nhà ở.

- **Về hỗ trợ nhà ở:** Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. *Dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.* Vậy để việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ chưa có nhà ở, đề nghị UBND xã Tân Tiến đề xuất quỹ đất để cấp đất ở mới, để triển khai hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị, Dự án 268 ha làng Mông đã hứa hẹn nhiều mà vẫn chưa được quan tâm đầu tư, bà con rất bức xúc, nhu cầu ở của bà con là rất cấp bách nên dẫn đến dựng nhà trái phép nhiều; Hiện nay có 260 hộ dân chưa có Hộ khẩu thường trú, chưa được cấp Căn cước công dân. Đề nghị UBND huyện có hướng tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân dân.

Trả lời:

Qua theo dõi, người dân tộc Mông di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào làm ăn, sinh sống tại địa bàn xã Vụ Bồn từ năm 2008. Theo thống kê số người Mông trên địa bàn xã có 380 hộ, 2290 khẩu tập trung tại các thôn Thanh Thủy, thôn 1, thôn 12, trong

đó đã đăng ký thường trú 59 hộ, 502 khẩu; chưa đăng ký thường trú 301 hộ, 1788 khẩu, chủ yếu là sinh sống, cư trú xâm canh trên diện tích đất lâm nghiệp do Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An quản lý. Do không có chỗ ở hợp pháp nên đa số người Mông ở xã Vụ Bản không đủ điều kiện đăng ký thường trú, nên gặp khó khăn trong việc cấp các giấy tờ như: Căn cước công dân (CCCD), đăng ký khai sinh, đăng ký thi giấy phép lái xe,....

Dự án Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do tại xã Vụ Bản có diện tích 268,21 ha được phê duyệt triển khai từ năm 2014, tuy nhiên đến nay do vướng mắc nhiều thủ tục về chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp sang đất ở và đất sản xuất nên dự án vẫn chưa thực hiện được.

Thực hiện Luật cư trú 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện thường xuyên chỉ đạo đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an xã Vụ Bản tổ chức nắm tình hình, thu thập dữ liệu dân cư, trao đổi, xác minh với các địa phương nơi người dân đăng ký thường trú. Kết quả đến nay đã thu thập thông tin dân cư cho 1.788 nhân khẩu chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú; đã hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo nơi ở hiện tại và cấp CCCD cho 86 trường hợp. Thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo Luật cư trú 2020 để đủ điều kiện cấp CCCD. Đồng thời, UBND huyện tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Dự án “Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tự do tại xã Vụ Bản” để đảm bảo đời sống cho nhân dân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

2. Về Điện thấp sáng

2.1. Cử tri các xã: Krông Buk, Ea Kly, Ea Kênh kiến nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực Phước An kéo điện cho Nhân dân vì hiện nay có một số buôn trên địa bàn xã có điện nhưng rất yếu.

Trả lời:

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Điện lực Krông Pắc đã nhận được nhiều kiến nghị của cử tri 3 xã nêu trên. Điện lực đều đã phối hợp với UBND các xã thực hiện khảo sát, lập phương án để kéo thêm lưới điện và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến.

2.2. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực Krông Pắc, trước đây Công ty Điện lực có ký hợp đồng với các Công ty cà phê cho các hộ nhận khoán tại các lô sử dụng chung đường dây và dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu tiền điện. Nhưng gần đây, Công ty Điện lực mời người dân lên ký lại hợp đồng cung cấp điện tưới. Đề nghị Điện lực nêu rõ lý do.

Trả lời:

Hiện tại có một số hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt của Điện lực với khách hàng đã hết hạn, do đó Điện lực đã liên lạc với một số chủ hợp đồng đến ký lại hợp đồng và bổ sung một số hồ sơ theo quy định (nếu trước đây còn thiếu)

3. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

3.1. Cử tri thôn Thanh Bình, xã Ea Kênh kiến nghị về việc 101 ha đất cao su tại thôn Thanh Bình, Thanh Xuân đã được tỉnh giao về huyện quản lý đến nay đã được 4

năm, nhưng huyện vẫn chưa tổ chức giao cho dân để canh tác phát triển kinh tế. Cử tri 2 thôn kiến nghị HĐND, UBND huyện có kế hoạch giao diện tích đất đó cho Nhân dân.

Trả lời:

Ngày 21/01/2022, UBND huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất nông, lâm trường giao địa phương quản lý, trong đó có diện tích 101,72ha thu hồi của Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An tại xã Ea Kênh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND huyện chưa nhận được Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên; sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện phương án theo quy định của pháp luật.

3.2. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng quan tâm giải quyết cho các hộ dân thôn 19, thôn 20 có diện tích đất thuộc thị xã Buôn Hồ quản lý không làm được bì, hiện nay nhân dân đã sát nhập vào xã Krông Búk.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính được phê duyệt và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân trên địa bàn xã thực hiện công tác kê khai, cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã theo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

3.3. Cử tri thôn 4, xã Krông Búk kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét khu đất nghĩa địa chung của thôn 2, thôn 4, thôn chợ. Trước đây ông Trần Sơn ở xã Hòa An xin làm hợp đồng, nhưng hiện nay ông không sử dụng mà bán lại cho bà Amí Siêm, ở buôn Mbê, xã Krông Búk với diện tích 02 sào (giá tiền là 200 triệu đồng) hiện nay thôn muốn lấy lại nhưng không được.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Krông Búk. Đối với diện tích đất công ích do UBND xã quản lý, cho hợp đồng theo thời hạn không quá 05 năm. Do vậy, khi hết thời gian hợp đồng UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất.

Đề nghị cử tri xã Krông Búk kiến nghị trực tiếp với UBND xã Krông Búk để được xử lý theo đúng quy định.

3.4. Cử tri thôn 14 xã Ea Kly kiến nghị, hiện nay 20 hộ dân có diện tích đã quy hoạch dự án xây dựng trụ sở UBND xã trước 2005-2006, nhưng đến nay dự án này không thực hiện, số hộ này không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện xem xét.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

Đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch thực hiện dự án theo kiến nghị của cử tri. Đề nghị UBND xã Ea Kly kiểm tra, rà soát, báo cáo cụ thể việc thực hiện, cung cấp hồ sơ kèm theo gửi UBND huyện để xem xét, chỉ đạo xử lý.

3.5. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị UBND huyện xem xét, hiện nay phía Tây của kênh Nam hồ Vụ Bồn còn khoảng 100 ha người dân trồng lúa ổn định từ năm 2000 đến nay (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An vẫn quản lý. Đề nghị quan tâm và chuyển đổi và cấp quyền sử dụng đất để bà con ổn định trồng lúa nước.

Trả lời:

Khu vực đất cử tri có ý kiến thuộc diện tích đất được UBND tỉnh quyết định cho Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An thuê đất, đã được phê duyệt phương án sử dụng đất. Do vậy, không đủ điều kiện để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đang canh tác.

3.6. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét khi dân đi làm hồ sơ trích lục đất (thì thủ tục như tách thửa hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất) còn rườm rà (phụ thuộc vào đơn vị tư vấn đo đạc đất đai, còn sách nhiễu nhân dân). Đề nghị đơn vị đo đạc đất đai chuyển hồ sơ về huyện để nhân dân thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất, đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

Hiện nay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện có công khai số điện thoại đường dây nóng. Do đó, khi phát hiện các hành vi gây khó khăn, phiền hà, trả hồ sơ không có lý do chính đáng,... đề nghị người dân phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng để được xử lý.

3.7. Cử tri xã Ea Knuéc kiến nghị UBND huyện xem xét hiện tại buôn phía Nam đường đi vào rẫy, vườn của các buôn gồm: buôn Kreh B, buôn Kreh A, buôn Naih, buôn Pu, buôn Kang có 1 bãi rác tập trung của xã. Cách xử lý rác đốt là chính gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho thôn, buôn xung quanh đặc biệt buôn Pu, thôn Tân Hòa 1 và Tân Hòa 2. Do vị trí bãi rác nằm phía Nam có độ dốc nên khi mùa mưa là nước đổ dồn vào hố rác gây mùi hôi thối. Đường đi ngang qua bãi rác nhem nhuốc, trơn trượt. Đề nghị các ngành chức năng xử lý rác thải tập trung cho phù hợp và làm đường bê tông đi vào bãi rác.

Trả lời:

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Đề nghị UBND xã Ea Knuéc kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển chất thải; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; tổ chức quản lý các nguồn chất thải trên địa bàn theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc đề xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

3.8. Cử tri xã Tân Tiên kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng xem xét hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở buôn Ea Đrai, đã 3 lần các cấp có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục nhưng đến nay bà con vẫn chưa được cấp.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân trên địa bàn xã thực hiện công tác kê khai, cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật. Trường hợp

không đủ điều kiện đăng ký đề nghị người dân yêu cầu cán bộ giải thích rõ ràng nếu cần thiết yêu cầu trả lời bằng văn bản.

3.9. Cử tri xã Ea Uy kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét tình trạng ô nhiễm môi trường khói từ các lò gạch ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa nước do khu sản xuất lò gạch của xã (gần 25 ha).

Trả lời:

Qua làm việc với xã thì không có tình trạng này. UBND xã Ea Uy đã kiểm tra, báo cáo các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 29/6/2023 về việc rà soát các ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND huyện: Kết quả kiểm tra, xác định không có tình trạng ô nhiễm môi trường khói từ các lò gạch ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa nước khu vực sản xuất lò gạch của xã (gần 25 ha).

3.10. Cử tri xã Ea Uy kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc mức đất của các lò gạch sâu, không trả lại mặt bằng, sát đường giao thông, gây nguy hiểm cho dân đi lại cũng như sản xuất.

Trả lời:

Qua làm việc với xã thì không có tình trạng này. UBND xã Ea Uy đã kiểm tra, báo cáo kiểm tra thực tế với tổ tiếp công dân đại biểu HĐND huyện, diện tích các cơ sở lò gạch khai thác đất làm gạch từ năm 2017 trở về trước đã hoàn trả mặt bằng và hiện nay diện tích hoàn trả mặt bằng đã thành cánh đồng lúa nước hai vụ tại buôn Đăk Rơ Leang 1 và buôn Đăk Rơ Leang 2.

3.11. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Yông kiến nghị nhân dân trong thôn chưa được cấp quyền sử dụng đất, lý do vì sao (vướng mắc ở phòng TN và MT hay Sở TN và MT, gặp đồng chí nào có thẩm quyền giải quyết và cho số điện thoại để bà con trực tiếp liên hệ) đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Diện tích đất của người dân tại thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty cà phê, nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty nông, lâm trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý, hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Không phải do hồ sơ vướng mắc tại xã hay tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường được UBND tỉnh thu hồi của các công ty bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Về đường giao thông

4.1. Cử tri Buôn Kuaih, xã Ea Kênh kiến nghị đoạn đường từ km 22, Quốc lộ 26 từ thôn Tân Quảng đến xã Cư Bao; đoạn đường trong buôn Kuaih, buôn Đrao bị lún, xuống cấp trầm trọng vì xe quá tải đi lại nhiều. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc đi xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ đã được HĐND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021, hiện đang chờ cấp vốn thi công.

4.2. Cử tri thôn Thanh Bình, xã Ea Kênh kiến nghị đoạn đường từ cổng chào thôn Thanh Bình ra Quốc lộ 26 được cấp phối từ năm 2010 đến nay đã xuống cấp bà con đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

UBND huyện đã ban hành Công văn số 3276/UBND-TCKH ngày 12/12/2022 V/v triển khai thực hiện nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để sửa chữa, nâng cấp các công trình trên địa bàn huyện, có công trình: Nâng cấp đường giao thông từ QL26 đi thôn Thanh Xuân, Thanh Bình, xã Ea Kênh. Hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang triển khai thực hiện.

4.3. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị đường Tỉnh lộ 9 đang thi công, có đoạn đường lè quá nhỏ (30 phân), đề nghị đơn vị thi công nên điều chỉnh khi đang còn thi công.

Trả lời:

Công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9 đoạn Km0+00 - Km20+300 có quy mô: Tổng chiều dài tuyến: 20.336,03 mét.

- Cấp thiết kế: Đường cấp III vùng núi; vận tốc thiết kế $V=60\text{Km/h}$

- Nền đường rộng 9,0m; mặt đường rộng 6,0m; lề gia cố rộng 1,0m x 2 bên; lề không gia cố rộng 0,5m x 2 bên.

- Các đoạn còn lại:

+ Cấp thiết kế: Đường cấp IV vùng núi; vận tốc thiết kế $V=40\text{Km/h}$.

+ Nền đường rộng 7,5m; mặt đường 5,5m; lề gia cố rộng 0,5m x 2 bên; lề không gia cố rộng 0,5m x 2 bên.

Vậy trên toàn tuyến, đoạn lè nào gia cố có chiều rộng mỗi bên không đảm bảo 50cm, đơn vị thi công có trách nhiệm điều chỉnh, trước khi hoàn thiện công trình.

4.4. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét các hạng mục đầu tư của huyện do ai quản lý, khi các hạng mục xuống cấp thì đơn vị nào chịu trách nhiệm. Tuyến đường liên xã từ Hòa Tiến đi xã Ea Yông có đoạn gần 1km đã bị hư hỏng xuống cấp từ năm 2021. Nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri Nhân dân đã ý kiến mà đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Tuyến đường từ xã Ea Yông đi xã Hòa Tiến, UBND huyện có đề nghị UBND

tính bố trí nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để sửa chữa, tuy nhiên do kinh phí còn hạn hẹp nên mới tiến hành sửa chữa đoạn từ ngã tư xã Ea Yông đi buôn Ea Yông A, xã Ea Yông tại Công văn số 29/3/2023 của UBND huyện. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri để đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa.

4.5. Cử tri xã Ea Uy kiến nghị đoạn đường đi xã Ea Uy đi qua cầu thôn 8 và thôn 11, còn khoảng 1.400m đường đất. Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và phân vốn để bê tông hóa tuyến đường tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, cũng như thuận tiện cho sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Trả lời:

Tuyến đường từ xã Ea Uy đi qua cầu thôn 8 và thôn 11 còn khoảng 1.400m đường đất, cần đầu tư Bê tông xi măng là tuyến đường mở mới. Các công trình đề nghị mở mới thực hiện theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. Hiện nay HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND xã Ea Uy lập báo cáo đề xuất trình UBND huyện xem xét.

4.6. Cử tri các xã trên địa bàn huyện kiến nghị UBND huyện có phương án hỗ trợ Nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn vì trong thôn, buôn chủ yếu là đường đất, nhân dân đi lại rất khó khăn. Kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư.

Trả lời:

UBND huyện đã trình và đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025, để có cơ sở triển khai thực hiện.

4.7. Cử tri xã Ea Yông kiến nghị

- UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm đoạn đường trục chính thôn Tân Sơn vì hiện nay đoạn đường này đã hư hỏng, đi lại rất khó khăn; sửa lại van xả đáy của đập hồ suối đá Tân Sơn vì hiện nay van xả đáy bị kẹt, hư hỏng.

- Hiện nay đoạn đường dốc Buôn A đi vào thôn Thạch Lũ, thôn Tân Sơn đã xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/11/2023 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. Tại xã Ea Yông có đầu tư các công trình sau: Xây dựng cầu dân sinh suối Ea Wi, thôn Thạch Lũ xã Ea Yông và nâng cấp tuyến đường từ ngã tư Ea Yông A đến ngã 3 đi Thạch Lũ.

Đối với các công trình cử tri xã Ea Yông kiến nghị không trùng với các công trình nêu trên, đề nghị mở mới thực hiện theo Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019. Hiện nay HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND xã Ea Yông lập báo cáo đề xuất trình UBND huyện xem xét.

- Đối với van xả đáy của đập hồ suối đá Tân Sơn bị kẹt, hư hỏng, đề nghị

UBND xã làm tờ trình đề UBND huyện cử đoàn đi kiểm tra và có hướng xử lý.

4.8. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị UBND huyện hỗ trợ cho thôn đoạn đường thôn 12 có 6 km liên thôn và 3 km nội đồng hiện nay đã xuống cấp.

Trả lời: Ngày 21/6/2023, UBND huyện cùng đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành làm việc tại UBND xã Vụ Bồn về đăng ký danh mục cần đầu tư để xã đạt chuẩn xây dựng NTM. UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 22/6/2023 về việc đề xuất danh mục dự án đầu tư cho xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 từ phần vốn đầu tư phát triển còn lại của kế hoạch giai đoạn 2021-2025 giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Trong đó có 3,1km đường trục xã và 22,13km đường trục thôn, buôn của xã Vụ Bồn phần đầu đạt chuẩn xây dựng NTM.

5. Ý Kiến khác

5.1. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị UBND huyện xem xét bộ phận hành chính công huyện còn tình trạng hện dân không đúng giấy hện, thậm chí có hồ sơ hện cả tháng. Đề nghị thành lập tổ giám sát để giám sát.

Trả lời:

Việc tiếp nhận và hện trả kết quả đối với hồ sơ thực hiện thủ tục về đất đai được Chi nhánh tiếp nhận thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk, việc hện trả kết quả được nhân viên tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo đúng thời gian được quy định tại Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Theo thời gian được quy định tại bộ phận thủ tục hành chính nêu trên, một số thủ tục có thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc (*đối với: thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu*); 23 ngày làm việc (*đối với: thủ tục tách thửa một phần thửa đất thực hiện đồng thời thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận thực hiện đồng thời đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp*).... Trong khi đó, khi thực hiện hện trả kết quả đối với các thủ tục nêu trên, nhân viên tiếp nhận đã thực hiện hện trả kết quả trên 1 tháng.

UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời, chỉ đạo, chấn chỉnh Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện, khi tiếp nhận và hện trả kết quả cần thực hiện theo đúng thời gian quy định, hạn chế tối đa việc trễ hện khi thực hiện thủ tục hành chính cho công dân; trường hợp hồ sơ có chậm trễ thì thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản theo đúng Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện thông báo đến công dân được biết.

5.2. Theo Nghị quyết HĐND tỉnh thì giá thu gom rác thải là 15.000 đ/1 hộ dân, nhiều năm giá thu gom không thay đổi. Với giá thu gom này thì không phù hợp với tình hình thực tế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom rác. Đề nghị kiến nghị UBND huyện có ý kiến với HĐND tỉnh thay đổi giá cho phù hợp.

Trả lời:

Về mức phí thu gom rác thải là do HĐND tỉnh quy định, huyện chỉ áp dụng thực hiện; ghi nhận ý kiến, kiến nghị, UBND huyện sẽ đề nghị tỉnh xem xét.

5.3. Đất đồi 47 ha trên địa bàn xã Hòa Tiến, trước năm 1990 do dân khai hoang, trồng cây hàng năm. Đến năm 1998, người dân liên kết với Lâm trường Phước An để trồng cây keo nhưng không hiệu quả. Đến năm 2008, UBND tỉnh đã thu hồi diện tích khoảng 4 ha từ 19 hộ dân từ Lâm trường Phước An và giao cho UBND huyện quản lý, nhưng 19 hộ dân này vẫn canh tác bình thường trên diện tích đó nhưng vẫn không được cấp bìa đỏ. Đến nay, khi có dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua, thì 19 hộ dân trong diện tích 4 ha đất đó không được đền bù thỏa đáng vì đất không có bìa đỏ. Kiến nghị lên cấp trên có hướng giải quyết thỏa đáng cho người dân để tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 76, Luật Đất đai năm 2013 quy định về Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Do vậy, 19 hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc nhận khoán để sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An, không đủ điều kiện bồi thường về đất.

5.4. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị

- UBND huyện xem xét từ năm 2020 đến nay chỉ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là trường Tiểu học Đinh Núp, 3 năm trở lại đây không được quan tâm đầu tư, nhiều công trình đầu tư trước đây thì đầu tư dở dang, hết vốn. Đề nghị cấp trên sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã, nhất là đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp sản xuất.

- Đồng thời, phân bổ thêm giáo viên cho xã, vì xã có trường Tiểu học Đinh Núp còn thiếu phòng học và giáo viên.

Trả lời:

- Trong thời gian qua, xã Ea Yiêng đã và đang được đầu tư nhiều công trình, dự án như: Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; Trạm bơm nước phục vụ cánh đồng Ea Mao; Sửa chữa Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; xây dựng 03 phòng học, sửa chữa 03 phòng học trường Tiểu học Đinh Núp, ... Hiện nay, UBND huyện đang đề xuất một số Chương trình MTQG như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng cho xã Ea Yiêng với nguồn lực khá lớn. Bên cạnh đó, đã có chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa kênh mương từ trạm bơm Tong Ting đi cánh đồng Tong Ting và cánh đồng Hòa Hiệp, buôn Ea Mao. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đề xuất xử lý trong thời gian tới.

- Trường Tiểu học Đinh Núp, hiện có 36 lớp (trong đó 13 lớp 01 buổi/ngày và 23 lớp 02 buổi/ngày), năm học 2022-2023 UBND huyện giao 57 chỉ tiêu biên chế cho trường TH Đinh Núp là đảm bảo đủ định mức theo quy định. Tuy nhiên, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với bậc Tiểu học áp dụng dạy bắt buộc môn Tiếng Anh và Tin học, do đó trường Tiểu học Đinh Núp cũng như các trường bậc tiểu học thuộc huyện đều thiếu giáo viên Anh văn và Tin. Hiện nay, phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện trình Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 để thực hiện tuyển dụng và bổ sung các giáo viên còn thiếu cho các đơn vị theo quy định.

5.6. Cử tri thôn Ea Kung, xã Krông Búk đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện xây dựng lớp học Mẫu giáo tại thôn vì hiện nay các cháu đi học qua các thôn khác quá xa.

Trả lời:

Việc mở lớp Mẫu giáo tại thôn Ea Kung: UBND huyện giao cho UBND xã Krông Búk, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban liên quan, tổ chức điều tra, khảo sát, nêu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để mở lớp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

5.7. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị tại khu vực cuối kênh N8 kênh Nam Hồ đang khởi công xây dựng công trình kênh tưới nhưng khi làm trên kênh tưới thì lại gây ngập úng 5 ha đất trồng lúa của bà con thôn Đoàn Kết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, tránh gây thiệt hại cho hoa màu của nhân dân.

Trả lời:

Với nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công, UBND xã Vụ Bồn tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế; báo cáo kết quả về UBND huyện. Hiện nay, đang tiến hành kiểm tra, chưa có báo cáo kết quả.

5.8. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện cho các hộ dân ở thôn 12, hiện nay Hội trường đã xuống cấp và không đủ không gian họp cho khoảng 579 hộ dân đề nghị hỗ trợ làm Hội trường mới.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri xã Vụ Bồn. Hiện nay UBND huyện đang xây dựng kế hoạch phân bổ vốn để tập trung đầu tư cho xã Vụ Bồn đạt chỉ tiêu

về đích Nông thôn mới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành kiểm tra đề xuất theo ý kiến của cử tri và đưa vào kế hoạch xử lý trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Minh Trinh